

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3747/TCT-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013

V/v thực hiện xét khen thưởng
Người nộp thuế năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2013 mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều Người nộp thuế đã cố gắng, nỗ lực phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tạo đà đề ngành Thuế hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước.

Để ghi nhận và khen thưởng kịp thời Người nộp thuế có thành tích tốt trong việc chấp hành chính sách thuế năm 2013, thúc đẩy phong trào thi đua nhằm hoàn thành dự toán 2014, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để lựa chọn và tổ chức xét khen thưởng Người nộp thuế trên địa bàn thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế theo quy định tại Quyết định số 541/QĐ-TCT ngày 04/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế khen thưởng Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

Khi xét khen, Cục Thuế cần quan tâm xét khen đối với những Người nộp thuế sản xuất kinh doanh những ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt khó khăn, nhưng vẫn cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế, tuy số thuế không tăng trưởng so với năm 2012.

1.1. Đối với Người nộp thuế có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và nộp thuế xuất nhập khẩu, Cục Thuế chủ động phối hợp với cơ quan Hải quan địa phương để xác định kết quả thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu của Người nộp thuế, tránh việc Tổng cục Thuế đề nghị nhưng cơ quan Hải quan không đồng ý.

1.2. Danh sách trình khen và hồ sơ kèm theo phải viết đúng và đầy đủ tên, địa chỉ hiện tại (tính đến thời điểm xét, trình khen) của Người nộp thuế. Không viết tắt, tránh các lỗi chính tả, viết hoa không đúng. Danh sách trình bày trong Word để thuận lợi cho công tác tổng hợp chung toàn ngành.

2. Tại Quy chế khen thưởng Người nộp thuế ban hành kèm theo Quyết định số 541/QĐ-TCT ngày 04/5/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định thời hạn gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế trước ngày 20/2 hàng năm. Tuy nhiên năm 2014 ngành Thuế triển khai nhiệm vụ trong điều kiện tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do vậy việc động viên khen thưởng Người nộp thuế cần thực hiện

sớm. Cục Thuế cần chủ động triển khai và gửi hồ sơ về Tổng cục Thuế trước thời hạn nêu trên để Tổng cục Thuế xét tặng Giấy khen hoặc trình Bộ Tài chính tặng Bằng khen sớm.

3. Cùng với việc thực hiện trao tặng các phần thưởng của Cục Thuế, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính, Cục Thuế cần chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương tuyên truyền rộng rãi các điển hình về việc chấp hành chính sách thuế của Người nộp thuế để thúc đẩy phong trào chung.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn này, đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế (Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn giải quyết. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCB. *66*

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Hà Thị Cường